



Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU
“TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
10 năm Nâng tầm chất lượng – Vững bước tương lai”

Kính gửi: **Quý thầy giáo, cô giáo, nhân viên, quý phụ huynh học sinh và các em học sinh, cựu học sinh Trường Thực hành Sư phạm**

Trường Thực hành Sư phạm là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Trong 10 năm qua, nhà trường nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh và sự quan tâm, ủng hộ của cha mẹ học sinh trường. Trường Thực hành Sư phạm là ngôi nhà thân yêu của nhiều thầy giáo, cô giáo, là nơi khơi nguồn những ý tưởng sáng tạo, nơi tiếp sức để bao thế hệ học sinh vững bước vào tương lai. Cũng từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và cất cao đôi cánh ước mơ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tiến tới tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường Thực hành Sư phạm vào tháng 11/2021, Nhà trường biên soạn quyển Kỷ yếu ***Trường Thực hành Sư phạm 10 năm Nâng tầm chất lượng – Vững bước tương lai*** nhằm ghi nhận những dấu ấn nổi bật trong quá trình hoạt động của nhà trường; tôn vinh sự cống hiến, những tấm gương tận tụy, hy sinh của các thầy, cô, những thành tích đạt được của các thế hệ học sinh và những kỷ niệm về ngôi trường từ ngày thành lập đến nay. Kỷ yếu cũng nhằm động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thể hiện những tâm tư, tình cảm về ngôi trường thân thương, đồng thời cũng giúp cho thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, góp phần cùng nhau xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Để có một quyển Kỷ yếu đầy đủ và đọng lại nhiều dấu ấn trong lòng người đọc, Ban tổ chức trân trọng kính mời quý thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh của nhà trường, quý phụ huynh học sinh viết bài cộng tác. Các bài viết tập trung vào các nội dung sau:

1. Những thành tích của nhà trường và các bộ phận trực thuộc, của tập thể giáo viên và học sinh trong 10 năm qua.
2. Những kỷ niệm về trường, lớp, về thầy cô, về bạn bè dưới ngôi trường Thực hành Sư phạm thân thương.
3. Thời gian và dấu ấn trong tâm thức mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên; học sinh hoặc những hình ảnh, tư liệu quý đánh dấu những bước phát triển của nhà trường.

4. Bài nghiên cứu khoa học, những sáng kiến, kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập,... tại Trường Thực hành Sư phạm.

Bài viết có thể viết theo các thể loại: Nghiên cứu khoa học, thơ, truyện ngắn, bút ký, hồi ký, nhạc, họa...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chế bản và in ấn, đề nghị các tác giả soạn thảo văn bản bằng phần mềm Microsoft Word, cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode.

Bài viết xin gửi về theo địa chỉ:

- Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh, số 227 đường Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ngoài bì thư ghi rõ: “Bài viết cho Kỷ yếu 10 năm thành lập trường”.

- Bài dạng file mềm gửi qua địa chỉ email: ttnguyen@tvu.edu.vn (cô Trần Thị Thanh Nguyên, thư ký Ban biên tập - SĐT: 0907.506.869).

- Thời gian nhận bài: trước ngày **10/11/2021**.

Bài viết của quý thầy, cô, quý phụ huynh và các em sẽ góp phần làm nên thành công của quyển kỷ yếu. Nhà trường sẽ gửi nhuận bút và xin trân trọng gửi tới các tác giả lời cảm ơn sâu sắc.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Huy Thông